

สรุปข่าวประจำวันที ๔ มกราคม ๒๕๖๗

สื่อสิ่งพิมพ์

- แจ้งจับรูกป่าสงวนฯบางละมุง (มติชน ๕ ม.ค.๒๕๖๗ กรอบบ่าย หน้า ๕)

สื่อออนไลน์

- ป่าไม้แม่ฮ่องสอน สนธิกำลัง บุกรุกแก้งมอดไม้ ยึดไม้ประดู่ท่อน-แปรรูป (บ้านเมือง ๓ ม.ค.๒๕๖๗) <https://www.banmuang.co.th/news/region/362292>
- กรมป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีโทษผู้บุกรุกป่าสงวนเขาไผ่ พบคนหน้าเดิม เพิ่มเติมคือขยายวงแผ้วถางแปลงใหม่ (อิธิบุรพา ๓ ม.ค.๒๕๖๗) <https://athipburapa.com/archives/39822>
- 'นิติพล' แนะนำเพิ่มงบ 'พิทักษ์ป่า' ชำแหละ 'กรมโลกร้อน' ตั้งใหม่ แต่วางตัวชี้วัดต่างจรร้ประโยชน์ (ผู้จัดการออนไลน์ ๔ ม.ค.๒๕๖๗) <https://mgronline.com/politics/detail/9670000000840>
- ย้อนคดี บ.เคเรือเปรมชัย รุกป่า ๖ พันไร่ ก่อนชงโทษวินัยร้ายแรงกราวรูด 'บึ๊กอัยการ' สั่งไม่ฟ้อง (สำนักข่าวอิศรา ๔ ม.ค.๒๕๖๗) <https://www.isranews.org/article/isranews/125206-inveslandpim.html>

แจ้งจับรุกป่าสงวนฯบางละมุง

- ชุมชนร้องแฉผอ.ถาง'เขาไผ่'ทำไมมัน
- ป่าไม้ส่งจนท.ลาดตระเวนกันรุกเพิ่ม

นายมงคล อุ่นเรือน ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมป่าชุมชนไกรภมรผาตาย เดินทางลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง บริเวณเขาไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งว่ามีผู้บุกรุกแผ้วถางพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จนทำให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง

จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณดังกล่าวมีการแผ้วถางปลูกพืชไร่มันสำปะหลัง 68.99 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ร่วมกับอำเภอบางละมุง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) สำรวจแนวเขตและปักหมุดแนวเขตการชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ป่าเขาไผ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564

นายฐิติวัชร ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ เลขาธิการชมรมป่าชุมชนไกรภมรผาตาย กล่าวว่า เขตป่าบางละมุงมีพื้นที่ 1,900 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ยึดถือครอบครองทุกรายคืนพื้นที่บริเวณเขาไผ่

ทั้งหมด ล่าสุดได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบตัดต้นไม้แผ้วถางพื้นที่ทำไร่มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นผู้บุกรุกคนเดิม โดยการพูดคุยตกลงกันก่อนหน้าเห็นว่าหากสิ้นสุดการปลูกมันแล้วให้หยุดดำเนินการพื้นที่เพื่อปลูกป่าทดแทน แต่ผู้บุกรุกไม่ทำตามข้อตกลงตนจึงเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีที่ สภ.ห้วยใหญ่ พร้อมประสานกรมป่าไม้เร่งเอาผิดกับผู้บุกรุก หากคดีบุกรุกป่าสงวนฯยังไม่ตีบทหัก ตนจะแจ้งความดำเนินคดีกับกรมป่าไม้ในข้อหาปล่อยปละละเลย

ด้านนายมงคลชี้แจงว่า จากการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานจำนวนพื้นที่ที่บุกรุกพิกัดรอบแปลง เพื่อส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ เนื่องจากชาวบ้านที่บุกรุกเคยเดิมที่เคยถูกดำเนินคดีในที่ดินป่าสงวนฯแปลงเก่า กลับมาแผ้วถางแปลงใหม่ เบื้องต้นจะแจ้งข้อกล่าวหา ยึดถือครอบครองตาม มาตรา 14 พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ มีโทษทั้งแพ่งและอาญา อย่างไรก็ตาม จะส่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนบ่อยครั้งมากขึ้น เพื่อป้องกันการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น หากเจอเหตุเฉพาะหน้าจะควบคุมผู้ต้องหาทันที คดีจะง่ายขึ้นโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ป่าไม้แม่ฮ่องสอน สนธิกำลัง บุกจับแก๊งมอดไม้ ยึดไม้ประดู่ท่อน-แปรรูป



เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก **สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน** นำโดยนายทวีชัย กันทใจ หัวหน้าหน่วย พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.2 (อำเภอเมือง) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.8 (ม่อนตะแลง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 , เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน, เจ้าหน้าที่ทหารร้อย ร.713 (ฉก.สิงหนาท) , ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเตือ ได้ทำการตรวจยึดจับกุมไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 5 แผ่นปริมาณ 0.95 ลบ.ม. และไม้ประดู่ท่อน จำนวน 1 ท่อน ปริมาณ 0.91 ลบ.ม.พร้อม ผู้ต้องหา 1 คน ต่อมาทราบชื่อภายหลังว่า นายศรชัย เลี้ยวไชยนต์จำนวน 2 เครื่อง บริเวณห้วยปู่กาง บ้านห้วยเตือ หมู่ที่.3 ตำบลผ่าบอง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวาและยังพักพิงที่กระทำ ความผิดอีก 3-4 คนได้วิ่งหลบหนีเข้าป่าไปคาดว่ามีการลักลอบตัดไม้ประดู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีขบวนการออกเรือรับซื้ออยู่เบื้องหลังเพื่อนำส่งยังประเทศที่3 ที่กำลังต้องการ เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งมอบพนักงานสอบสวน สภ.น้ำเพียงดินดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.



กรมป่าไม้**แจ้งความดำเนินคดีโทษผู้บุกรุกป่าสงวนเขาไผ่ พบคนหน้าเดิม เพิ่มเติมคือขยายวงแผ้วถางแปลงใหม่**



ชลบุรี (2 ม.ค.2566) เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า **สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)** นำโดย นายมงคล อุ่นเรือน ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมป่าชุมชนโกรกหมาตาย เดินทางไปที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าบางละมุง” บริเวณเขาไผ่ ม.6 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง หลังได้รับแจ้งว่ามีผู้บุกรุกแผ้วถางพื้นที่ ปลูกมันสำปะหลัง ทำให้ป่าเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งเมื่อไปถึงพบว่า บริเวณดังกล่าวมีการแผ้วถางปลูกพืชไร่มันสำปะหลัง จำนวน 68.99 ไร่ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ร่วมกับอำเภอบางละมุง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) สำรวจแนวเขตและปักหมุดแนวเขตถาวรชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ป่าเขาไผ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าบางละมุง”

นายฐิติวัชร ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ เลขาธิการชมรมป่าชุมชนโกรกหมาตาย กล่าวว่า เขตป่าบางละมุงมีพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 1,900 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ยึดถือครอบครองทุกราย คืนพื้นที่บริเวณเขาไผ่ทั้งหมด ล่าสุดได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบตัดต้นไม้ แผ้วถางพื้นที่ทำไร่มันสำปะหลัง ซึ่งผู้บุกรุกก็เป็นคนเดิม และมีการพูดคุยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าหากสิ้นสุดการปลูกมันให้หยุดดำเนินการบริเวณพื้นที่แห่งนี้ เพื่อที่จะได้ปลูกป่าทดแทน แต่ล่าสุดก็ไม่ทำตามที่พูด จึงไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีที่ สภ.ห้วยใหญ่ พร้อมประสานกับกรมป่าไม้เร่งเอาผิดกับผู้บุกรุก หากคดีผู้บุกรุกป่าสงวนยังไม่มีความคืบหน้า ก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับกรมป่าไม้ ในข้อหาปล่อยปละละเลยด้วย

ขณะที่ นายมงคล อุ่นเรือน ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ชี้แจงว่า จากการมาดูพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานจำนวนพื้นที่ที่ถูกบุกรุก พิกัดรอบแปลง เพื่อทำเรื่องราวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ เนื่องจากชาวบ้านที่บุกรุกก็เป็นคนเดิมที่เคยถูกดำเนินคดีในที่ดินป่าสงวนแปลงเก่า แต่กลับมาแผ้วถางแปลงใหม่ เบื้องต้นจะแจ้งข้อกล่าวหา ยึดถือครอบครองตาม ม.14 พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ มีโทษทั้งแพ่งและอาญา อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นจะส่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนบ่อยครั้งมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น หากเจอเหตุเฉพาะหน้าจะควบคุมผู้ต้องหาทันที คดีจะง่ายขึ้นไม่ต้องรอคดี ไม่ต้องรอให้ตำรวจสืบ

'นิติพล' เนะเพิ่มงบ 'พิทักษ์ป่า' ชำแหละ 'กรมโลกร้อน' ตั้งใหม่ แต่วางตัวชี้วัดทำงานไร้ประโยชน์



วันนี้(4 ม.ค.)นายนิติพล ผิวเหมาะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ในประเด็นสิ่งแวดล้อมว่า โลกทราบตีว่าประเด็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือโลกร้อนเป็นเรื่องสำคัญ แต่รัฐบาลไทยจริงจังในเรื่องนี้จริง ตัวชี้วัดหนึ่งก็คืองบประมาณ ทว่า แผนงานในร่างงบประมาณฉบับนี้ แทบไม่ต่างจากสมัยรัฐบาลประยุทธ์เลย เช่น ให้งบกรมอุตุนิยมวิทยาไปซื้อเครื่องมือวัดลมเฉือน ติดให้สนามบิน และอุปกรณ์ทางการบินเป็นพันล้าน อีกส่วนคือ งบอบรมสร้างเครือข่าย หรือสร้างแพลตฟอร์มเก็บข้อมูล ซึ่งไม่รู้ว่าจะไปลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร



"เรื่องที่น่าประทับใจในปีนี้เป็นคือ ในที่สุดประเทศไทยก็มีหน่วยงานระดับกรมที่ดูแลเรื่องโลกร้อนโดยเฉพาะ ชื่อว่า กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอเรียกง่าย ๆ ว่า "กรมโลกร้อน" เปลี่ยนชื่อมาจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์ แต่เริ่มตั้งงบประมาณปีแรกในรัฐบาลเศรษฐา ซึ่งเมื่อไปดูตัวชี้ กรมตั้งเป้าไว้ว่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 'กรณีปกติ' 4% ขณะที่หากเราดูสถิติในปีก่อนหน้านี้ ไทยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากกรณีปกติ ได้ปีละ 15% อยู่แล้ว ด้วยวิธีแบบเดิม ๆ ดังนั้น การตั้งเป้าลดลง 4% ต่อให้ท่านไม่ทำอะไรเลยก็ได้ผลงานแล้ว เมื่อเป็นแบบนี้ งบมันเลยไปโผล่ที่งบอบรมสัมมนาสูงถึง 170 ล้านบาท

และเอาไปทำโครงการแบบกรมเดิม เหมือนก้อปวางมา ที่ทำแบบนี้ได้ก็เพราะตัวชีวิตต่ำมากจนแทบไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลย"นายนิติพล กล่าว

นายนิติพล ยังได้ตั้งข้อสังเกตอีกประเด็นสำคัญคือ งบพิทักษ์ป่า ทั้งที่ เป็นผู้เสี่ยงภัยอยู่หน้างาน อันตรายต่อชีวิตทุกนาที ต้องดูแลเขาให้ดี จึงอยากเสนอให้เพิ่มเงินและสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ไม่ใช่เสี่ยงแล้วยังต้องลุ้นว่าจะได้รับการต่อสัญญาหรือไม่ และทุกวันนี้เขาได้เงินเดือนแค่ 9,000 – 10,000 ต้น ๆ เท่านั้น ที่สำคัญคือพอกรมมาธิการงบบฯ ขอตัดงบประมาณของกรมป่าไม้ แทนที่จะไปตัดงบประมาณปลุกป่า เพาะกล้าไม้ ซึ่งใช้กันปีละเป็นพันล้านแต่ไม่สัมฤทธิ์ผล เช่น เอาไปปลูกต้นไม้เสียดแทน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าเพราะมีหนามเต็มไปด้วยหนามด สัตว์กินก็ไม่ได้และช่างป่ากลับเข้าป่าก็ไม่ได้ ดังกรณีที่เกิดขึ้นกับช่างป่าตะวันออก แต่พอให้ตัดงบกลับไปตัดของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เหมือนในปี 2565 แล้วไปโยนบาปให้กรมการและสภาว่รังแกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ไม่เห็นใจคนทำงาน ทั้งที่จริง ๆ แล้ว กรมฯ คือผู้เลือกตัดเงินเขาเอง และอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อของบประมาณซื้อรถยนต์ก็ต้องให้เงินเติมน้ำมันด้วย ปีนี้ทำงบมาแบบงมงาย ซื้อรถให้ แต่ไม่มีเงินค่าน้ำมันให้ แล้วเขาจะเอารถไปใช้งานได้อย่างไร

"การทำงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องสำคัญ ท่านบอกวิกฤติโลกร้อน แต่ทำไมทำแบบแบบนี้ ปัญหานี้ไม่ใช่แค่ทำโครงการมา แต่ไม่มีแผนให้สามารถแก้ปัญหาได้จริง ขอให้รัฐบาลตั้งใจทำงบมาใหม่ เพราะถ้ายังจัดงบแบบนี้เจอกันในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่ และผมสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าพรรคก้าวไกลทุกคนจะตรวจสอบงบประมาณทุกบาทในชั้นกรรมาธิการอย่างเข้มงวดแน่นอน"

ย้อนคดี บ.เคเรือเปรมชัย รุกป่า 6 พันไร่ ก่อนชงโทษวินัยร้ายแรงกราวรูด ‘บักอัยการ’ สั่งไม่ฟ้อง



"...คณะทำงานยังเสนอให้นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ รื้อฟื้นคดีขึ้นมาสั่งฟ้องผู้ต้องหา เนื่องจากในการตรวจสอบของคณะทำงานได้ตรวจพบพยานหลักฐานใหม่ เกี่ยวกับการกว้านซื้อที่ดินจากราษฎร ซึ่งพบว่าผู้ที่กว้านซื้อนั้นเคยเป็นลูกจ้างของบริษัท ซี.พี.เคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขณะเดียวกันหลังจากที่มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาทำให้กลุ่มผู้ต้องหายังไม่ได้ออกจากพื้นที่ที่ครอบครองอยู่ในปัจจุบัน ..."

กรณี นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด (อสส.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงาน อสส.ที่ 2840 /2566 แต่งตั้งคณะทำงานกร่างระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยสำหรับอัยการสูงสุด อันเป็นผลมาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน 6 คดี ประกอบไปด้วย คดีเผาสวนงูภูเก็ต , คดี ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก , คดีนายแทนไท ณรงค์กุล กับพวก , คดีมาวินเบตตอทคอม และคดียาเสพติดเมทแอมเฟตามีน 400,000 เม็ด และ คดีนายกำพล วิระเทพสุภรณ์ กับพวก

ในส่วนคดี ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก นั้น สำนักข่าวอิศรา รายงานไปแล้วว่า คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก บุกรุกยึดครองหรือทำประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนกว่า 6,200 ไร่ ใน อ.ภูเรือ จ.เลย ซึ่งมี นายศักดิ์ดา ช่างรังษี อดีตรองอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ได้เสนอความเห็นต่อ นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุดว่า การสั่งไม่ฟ้องในคดีดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบ ไม่ได้พิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบ ไม่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุด ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงกับราชการและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมเสนอให้ดำเนินการลงโทษทางวินัย อย่างร้ายแรงกับอัยการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการสั่งไม่ฟ้อง



เกี่ยวกับคดีนี้ หากย้อนข้อมูลกลับไปดูข้อมูล จะพบว่า เมื่อเดือน ส.ค.2565 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 สำนักงานอัยการสูงสุด มีหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ผู้ต้องหาที่ 1 , นางพิไลจิตร เรืองพิทยา ผู้ต้องหาที่ 2 , นางนิจพร จรณะจิตต์ ผู้ต้องหาที่ 3 และนางอรเอม เทิดประวัติ ผู้ต้องหาที่ 4

ในความผิดฐานร่วมกันก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ และร่วมกันเข้าไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการกันสร้างหรือเผาป่าในที่ดินของรัฐมีเนื้อที่เกิน 50 ไร่ หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเป็นการทำอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินโดยไม่มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 , 72 ตรี วรรคสอง พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2518 มาตรา 22 พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2522 มาตรา 7 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 , 108 ทวิ วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83

หลังจากก่อนหน้านี้ ปรากฏเป็นข่าวใหญ่ในช่วงปี 2561 ว่า เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้เข้าตรวจสอบ และตรวจยึดบริเวณสวนเกษตรภูเรือวโนทยาน ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นป่าที่ที่บ้านร่องจิก หมู่ที่ 6 บ้านนาขาป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และบ้านหนองสนุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลโคกงาม บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เกี่ยวกับพื้นที่จำนวน 6,229 ไร่ โดยมีบริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ครอบครอง พื้นที่ดังกล่าวเคยมีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) มาก่อน จำนวน 147 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 6,229 ไร่ จึงได้ทำการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

โดยนายชิวะภาพ ชิวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า ได้เข้าแจ้งความที่ สภ.ด่านซ้าย เพื่อดำเนินคดีกับ นางพิไลจิตร เรืองพิทยา, นางนิจพร จรณะจิตต์ และ นางอรเอม เทิดประวัติ กรรมการบริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องจากมีหลักฐานว่าเป็นผู้ลงลายมือชื่อยื่นขอออกโฉนดที่ดิน เข้าขายมีเจตนาครอบครองที่ดินโดยมิชอบ ทั้ง 6 พันกว่าไร่

ต่อมา วันที่ 7 พ.ค. 2561 ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางวัฒนธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) นางพิไลจิตร เริงพิทยา นางนิจพร จรณะจิตต์ และนางอรเอม เทิดประวัติ กรรมการ บริษัทซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก หลังเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และกรมที่ดินแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท ซี.พี.เค.ฯ จำนวน 6 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 680 ล้านบาท

วันที่ 4 ก.ย.2561 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี พ.ต.ท.ประวูธ วงศ์ศรีนิล รองอธิบดี และคณะ ร่วมกับกรมป่าไม้ โดยนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดี ,กรมที่ดิน,กรมพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่การออกเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก.ของบริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในพื้นที่ อ.ภูเรือ จ.เลย ตามที่กรมป่าไม้ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษก่อนหน้านี้

หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับเป็นคดีพิเศษที่ 56/2561 และขอรับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 15/2561 จากสถานีตำรวจภูธรโคกงามมาเป็นพยานหลักฐานในคดีพิเศษ จากการสอบสวนพบว่ามี การออกเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก.จำนวน 147 แปลง เนื้อที่ 6,229 ไร่ พนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินคดีสั่งฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายรายหลบหนี ในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ถือครองครองที่ดิน ในความผิดฐานบุกรุกป่า ต่อมากรมที่ดินสั่งเพิกถอน น.ส.3 ก.ดังกล่าวทั้งหมด โดยใช้ ส.ค.1 ของที่ดินแปลงอื่นมาเป็นหลักฐานในการออก น.ส.3 ก.

นอกจากนี้ยังมีการออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่ 9516 ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของรีสอร์ท หมู่ 7 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย ปัจจุบันกรมที่ดินได้สั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน ตามคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ 2462/2561 จึงทำให้ที่ดินบริเวณรีสอร์ทร้างร้างเป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังร่วมกับกรมป่าไม้บินถ่ายภาพทางอากาศบริเวณพื้นที่เกิดเหตุพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ มีการเข้าครอบครองทำประโยชน์ มีสิ่งปลูกสร้าง มีพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ ต้นแมคคาดาเมียร์ ต้นยูคาลิปตัส ผลไม้อื่น และ มีการการสร้างอ่างเก็บน้ำ ถนน ตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เข้าไปถึงในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่ที่อยู่นอก น.ส.3 ก. มีร่องรอยการบุกรุกเพิ่มเติมด้วย ดังนั้นนำไปสู่การร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและสอบสวนพยานบุคคล



ต่อมาในปี 2563 ดีเอสไอ มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาเกี่ยวกับพวก ตามฐานความผิด และได้ส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย กระทั่งอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีในที่สุด

ขณะที่ สำนักข่าวอิศรา สืบค้นข้อมูล บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในขณะนั้น พบว่า จดทะเบียนวันที่ 26 มี.ค. 2525 ในชื่อ บริษัท เพชรบุรีรีอัลเอสเตทส์ จำกัดทุน 200 ล้านบาทประกอบธุรกิจ สนามกอล์ฟ และโรงแรม/บ้านพักตากอากาศโรงผลิตไวน์

10 มิ.ย. 2528 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพชรบุรีเรียลเอสเตทส์ จำกัด ต่อมา วันที่ 3 ส.ค. 2535 เปลี่ยนเป็น บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ,วันที่ 27 ต.ค.2541 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร นายชัยยุทธ กรรณสูต (เสียชีวิตแล้ว) บิดานายเปรมชัย นางพิไลจิตร เรืองพิทยา นางนิจพร จรณะจิตต์ นายเปรมชัย กรรณสูต และ นางอรอม เทอดประวัตติ เป็นกรรมการ ณ วันที่ 27 เม.ย. 2560 นายธรณิศ กรรณสูต น.ส.ปราชญา กรรณสูต และ นายปิติ กรรณสูต ถือหุ้นคนละ 15%

จากการตรวจสอบงบดุลพบว่า รอบสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2539 แจ้งว่ามีสินทรัพย์สินประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 438,271,739.22 บาท, 31 ธ.ค. 2550 มีสินทรัพย์สินประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 348,432,040 บาท จากสินทรัพย์ รวม779,234,688 บาท, 31 ธ.ค. 2555 มีสินทรัพย์สินประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 223,038,929 บาท จากสินทรัพย์รวม 725,903,992 บาท, 31 ธ.ค. 2558 มีสินทรัพย์สินประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 188,245,366 บาท จากสินทรัพย์รวม 723,568,101 บาท , 31 ธ.ค. 2559 มีสินทรัพย์สินประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 181,138,517 บาท จากสินทรัพย์รวม 714,470,858 บาท หนี้สิน 93,162,790 บาท ขาดทุนสะสม 226,043,982 บาท

แจ้งงบการเงินรอบปีสิ้นสุด 2559 รายได้ 84,395,560 บาท ขาดทุนสุทธิ 23,295,125 บาท

น่าสังเกตว่า สินทรัพย์ที่ดิน อาคารอุปกรณ์ มีมูลค่าสูงสุดในช่วงปี 2539 กว่า 438.2 ล้านบาท จากนั้นลดลงเหลือเพียง 181.1 ล้านบาท



ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ย้อนกลับไปตรวจสอบข้อมูล บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พบว่ายังประกอบกิจการอยู่ นาย ชัยยุทธ วรรณสุต นาง พิไลจิตร เรืองพิทยา นาง นิจพร จรรย์จิตต์ นาย เปรมชัย วรรณสุต นาง อรเอม วรรณสุต เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 30 เมษายน 2566 นายธรรมิศ วรรณสุต น.ส.ปราชญา วรรณสุต และ นายปิติ วรรณสุต ถือหุ้นใหญ่สุดคนละ 15%

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธ.ค.2565 แจ้งว่ามีรายได้รวม 31,244,874.00 บาท มีต้นทุนขาย และ/หรือบริการ 14,479,350.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 15,835,328.00 บาท ขาดทุนสุทธิ 8,126,444 บาท

สำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก นั้น มีข้อมูลปรากฏว่าคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีนี้ ที่มี นายศักดา ช่วงรังษี อดีต รองอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ได้เสนอให้ดำเนินการลงโทษทางวินัย อย่างร้ายแรงกับอัยการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการสั่งไม่ฟ้อง

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก คือ อัยการที่เกี่ยวข้องกับการสั่งไม่ฟ้องโดยตรง มีจำนวน 4 คน ตั้งแต่ระดับอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จนถึงระดับอธิบดีอัยการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานอัยการสูงสุด

กลุ่มที่สอง คือ อัยการที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการสั่งคดี แต่ไม่ดำเนินการอย่างรอบคอบ มีจำนวน 2 คน เป็นระดับรองอธิบดีอัยการและอธิบดีอัยการ ปัจจุบันเป็นอัยการอาวุโส

นอกจากนั้นคณะทำงานยังเสนอให้นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ รื้อฟื้นคดีขึ้นมาสั่งฟ้องผู้ต้องหา เนื่องจากในการตรวจสอบของคณะทำงานได้ตรวจพบพยานหลักฐานใหม่ เกี่ยวกับการกว้านซื้อที่ดินจากราษฎร ซึ่งพบว่าผู้ที่กว้านซื้อนั้นเคยเป็นลูกจ้างของบริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ขณะเดียวกันหลังจากที่มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาทำให้กลุ่มผู้ต้องหายังไม่ได้ออกจากพื้นที่ที่ครอบครองอยู่ในปัจจุบัน ทั้งที่กรมที่ดินและศาลปกครองเคยมีคำพิพากษาให้เพิกถอน นส.3 ดังกล่าวแล้ว ได้สร้างความเสียหายให้กับต้นน้ำและระบบนิเวศรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอย่างร้ายแรง



ทั้งนี้ คณะทำงานยังได้เสนอให้อัยการสูงสุดและคณะกรรมการอัยการเร่งสอบสวนทางวินัยอัยการที่เกี่ยวข้องในการสั่งไม่ฟ้องอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีอัยการระดับสูงบางรายลาออกจากราชการไปแล้ว ถ้าหากสอบสวนชักช้าไม่ทันตามที่กฎหมายกำหนด โดยตั้งกรรมการสอบสวนไม่ทันภายใน 180 วัน หรือสอบสวนไม่เสร็จภายใน 360 วัน ก็จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการทางวินัยกับอัยการเหล่านั้นได้

อย่างไรก็ตาม ทางคณะทำงานเห็นว่า การกระทำของอัยการเหล่านั้นอาจจะเข้าข่ายการกระทำผิดทางอาญาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ด้วย

เบื้องต้น หลังจากนายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ ได้รับรายงานการตรวจสอบของคณะทำงานชุดนี้แล้ว ได้ส่งรายงานการตรวจสอบให้สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาและได้มีการทำความเข้าใจเสนอต่อนายอำนาจเรียบร้อยแล้ว

ขณะที่กลุ่มอัยการเหล่านี้ ยังมีสิทธิชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองได้ ในชั้นการสอบสวนทางวินัยได้อีก

บทสรุปสุดท้ายการสอบสวนนับจากนี้เป็นอย่างไร ต้องติดตามดูแบบห้ามกระพริบตาโดยเด็ดขาด

ส่วนข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ สำนักข่าวอิศรา จะติดตามมานำเสนอต่อไป